

VỀ CÔNG TÁC CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

ThS NGUYỄN THẾ MẠNH*

Theo bảng xếp hạng chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2008 mà Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) vừa công bố, Việt Nam đứng ở vị trí 121 trong tổng số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, cải thiện được hai bậc so với năm trước. Để dần khắc phục tình trạng này, Thanh tra Chính phủ vừa tiến hành xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 với những nhóm giải pháp cụ thể xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội với việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch.

1. Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, công tác PCTN tiếp tục được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ và Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, các cấp, các ngành đã phát huy những kết quả quan trọng đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN, đến nay, đã cơ bản hoàn thành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện *Luật PCTN*. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hệ thống văn bản quy

phạm pháp luật về PCTN đã hoàn thiện hơn, cơ bản đảm bảo hành lang pháp lý để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả *Luật PCTN*. Bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng ở trung ương đã ổn định tổ chức, hoạt động tích cực. Bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử, trả lương qua tài khoản... được triển khai toàn diện và tích cực hơn; vai trò, trách nhiệm của xã hội, hợp tác quốc tế trong PCTN tiếp tục được đề cao và tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng. Đến nay, đã có hơn 14.400 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và chuyên ngành được tiến hành, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật gần 330 tập thể cùng hơn 1.700 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý gần 120 vụ vi phạm.

Chỉ tính từ ngày 01-10-2007 đến 31-8-2008, các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 379 vụ việc tham nhũng (giảm 14 % số vụ việc so với cùng kỳ năm trước); trong đó, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 284 vụ án với 622 bị can về các tội danh tham nhũng; 51 vụ việc, 125 đối tượng bị xử lý kỷ luật hành chính; hiện còn

* Bộ Tài chính.

44 vụ việc đang tiếp tục được xem xét để xử lý. Một số vụ tham nhũng điển hình được dư luận xã hội quan tâm như vụ tham nhũng đất Quán Nam - Hải Phòng; Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam; tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; vụ án Thiên Lợi Hòa; Công ty Vinaconex 10 - Đà Nẵng; Đề án 112; Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp; Tổng Công ty Xây dựng miền Trung- Bộ Xây dựng; Tổng Công ty Mía đường II; Nông trường Sông Hậu; Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Đông Đô, Hà Nội; Than Quảng Ninh; Tổng Công ty Dầu tầm tơ Việt Nam...

Trong số vụ án đã khởi tố, tội tham ô chiếm tỉ lệ cao với 52,4% số vụ và 45,1% số bị can; tội nhận hối lộ chiếm 11,5% số vụ và 16,8% số bị can; tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm 15,5% số vụ và 13% số bị can; tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm 17,6% số vụ và 23% số bị can; còn lại là các tội danh tham nhũng khác chiếm 2,8% số vụ và 1,9% số bị can.

Có 40 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (xử lý hình sự 9 trường hợp; xử lý hành chính 31 trường hợp). Điển hình như nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên bị khởi tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tham nhũng trong Dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bị truy tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tham nhũng đất đai tại khu Quán Nam; Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù do thiếu trách nhiệm để thủ quỹ tham ô trên 15 tỉ đồng...

Tổng giá trị tài sản bị tham nhũng phát hiện được là 132,2 tỉ đồng, 48,3 ha đất; đã thu giữ, phong tỏa được tiền, tài sản trị giá 46,4 tỉ đồng; xử lý, thu hồi được 48,3 ha đất; số còn lại đang tiếp tục điều tra, làm

rõ để thu hồi.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã xử lý xong 2/4 vụ án còn lại trong số 8 vụ án trọng điểm năm 2006 mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý, gồm vụ Lương Cao Khải, vụ Nguyễn Lâm Thái. Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cũng đã rà soát các vụ án được phát hiện năm 2007, năm 2008 và đang chỉ đạo xử lý 15 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng khác.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTN vẫn còn một số hạn chế sau:

- Xét tổng thể, tình hình tham nhũng thời gian qua vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; đã xuất hiện những vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Tính từ ngày 01-10-2007 đến 31-8-2008, trong số tội phạm tham nhũng bị kết án, có 199 tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (chiếm tỉ lệ 29,4%). Việc đánh giá công tác PCTN, tình hình tham nhũng, mức độ hoàn thành mục tiêu PCTN hiện còn khó khăn do chưa có tiêu chí, biện pháp đo lường cụ thể.

- Ở một số nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN chưa thực sự sâu sát, còn hình thức; chương trình hành động PCTN còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện chủ động, thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN chưa đồng đều, chưa tạo được tính tự giác cao trong tổ chức thực hiện, chưa huy động được sự tích cực hưởng ứng của xã hội. Vẫn còn phổ biến trong xã hội tâm lý cần phải hối lộ hoặc tác động bằng hình thức khác đối với cán bộ, công chức để được thuận lợi hơn trong giải quyết công việc.

- Việc xây dựng thể chế về PCTN còn chậm so với kế hoạch; thủ tục, tiến độ phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về PCTN

chưa đáp ứng yêu cầu; một số quy định về PCTN còn chưa cụ thể nên gặp khó khăn khi thực hiện; bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về PCTN ở nhiều tỉnh, thành phố mới đi vào hoạt động nên bước đầu còn lúng túng, khó khăn; chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra công tác PCTN.

- Việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp còn chậm; việc nộp lại quà tặng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn chưa tương xứng với tình hình thực tế; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý còn chậm; đổi mới phương thức thanh toán còn khó khăn; tiền mặt vẫn phổ biến trong các giao dịch kinh tế, dân sự; chưa kiểm soát được thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Việc tự rà soát phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu; công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, việc đấu tranh phê bình trong nội bộ còn hạn chế, có biểu hiện né tránh, ngại đụng chạm, thiếu quyết tâm; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN chưa được phát huy mạnh mẽ và đồng bộ; vai trò định hướng dư luận xã hội của các cơ quan truyền thông nhằm phục vụ cho công tác PCTN chưa đạt hiệu quả cao.

- Công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thực hiện một khối lượng lớn công việc nhưng hiệu quả phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm toán còn chậm, chưa nghiêm; việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ nói chung và trách nhiệm thực hiện *Luật PCTN* nói riêng còn chưa được thường xuyên, quyết liệt; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, nội dung báo cáo còn sơ sài, phản ánh

chưa chính xác, toàn diện tình hình và kết quả công tác PCTN. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung về PCTN, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN ở địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ tham nhũng nổi cộm, dư luận quan tâm còn chậm, thiếu chặt chẽ; một số trường hợp xử lý chưa kiên quyết, thiếu tính răn đe, làm ảnh hưởng đến niềm tin của một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức (CB,CC) đối với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc rà soát, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; chưa có sự đầu tư thích đáng để tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN; việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong PCTN còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế trong công tác PCTN nêu trên có những nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu vẫn do các nguyên nhân chủ quan, đó là: PCTN luôn luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; một số giải pháp PCTN mới được triển khai rộng rãi nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét. Bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương mới được thành lập, cần có thời gian nhất định để kiện toàn tổ chức và triển khai công tác PCTN đạt hiệu quả cao. Tổ chức, biên chế của nhiều cơ quan còn chưa hợp lý; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ còn có những bất cập; năng lực, phẩm chất của một bộ phận CB,CC còn hạn chế; công tác đánh giá cán bộ, cơ chế chịu trách nhiệm chưa rõ ràng... dẫn đến chất lượng công vụ chưa cao. Chính sách đãi ngộ, đảm bảo đời sống của CB,CC, góp phần PCTN còn chưa đồng bộ, thiếu những giải pháp có tính căn bản, lâu dài, nhưng do điều kiện đất nước còn khó khăn nên việc khắc phục cần có lộ trình hợp lý và chưa thể thực hiện ngay trong thời gian

ngắn.

Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, cổ phần hoá, tài nguyên, khoáng sản... nhưng chậm được hoàn thiện; thủ tục hành chính được cải cách đáng kể nhưng vẫn còn rườm rà, phức tạp. Đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, khả năng che dấu vi phạm; tội phạm tham nhũng có độ ẩn cao so với các loại tội phạm khác, việc chứng minh động cơ vụ lợi trong nhiều vụ việc cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm còn gặp khó khăn... nên phân nào cũng làm hạn chế hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tham nhũng.

Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự nỗ lực trong công tác PCTN; việc thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức, chưa phát huy được sự tích cực của CB,CC trong đấu tranh phê bình, tự phê bình; chưa tạo được môi trường hoạt động công khai, minh bạch và ý thức chủ động, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Một số nơi có biểu hiện né tránh, thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực; còn có khoảng cách đáng kể giữa việc thể hiện quyết tâm chính trị với hành động thực tế trong PCTN.

2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Một là, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công quyền. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của *Luật PCTN* về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở tất cả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực. Xây dựng và thực hiện nghiêm cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, có chế tài đối với người có chức vụ, quyền hạn trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chính thức về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và ban

hành *Luật Tiếp cận thông tin*. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng các nguồn lực công đảm bảo tính công khai, minh bạch; hình thành các trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực hiện việc mua sắm công tập trung; thực hiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công.

Hai là, hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Thực hiện phân công, phân cấp rành mạch, rõ ràng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định rõ chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá CB,CC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoàn thiện và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC; kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng CB,CC. Đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB,CC trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, phụ cấp bảo đảm để CB,CC có mức thu nhập tương đương mức thu nhập khá trong xã hội, thực hiện chính sách tiền lương thỏa đáng trong một số lĩnh vực đặc thù. Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của CB,CC, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sửa đổi, bổ sung các quy định về minh bạch hóa tài sản, thu

nhập theo hướng mở rộng đối tượng, từng bước công khai và quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập; thực hiện việc chi trả tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho CB,CC.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai và tăng cường giám sát việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của CB,CC theo quy định của pháp luật.

Ba là, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế để các doanh nghiệp hạch toán một cách chính xác, khách quan, trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và được phản ánh đồng thời trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong PCTN thông qua việc xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của CB,CC; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.

Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá hoặc thực hiện hành vi gian lận thương mại; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. Hoàn thiện các quy định pháp luật về việc thu hồi đất, cho thuê đất,

giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất bị thu hồi, quyền lợi của nhà đầu tư và lợi ích của Nhà nước; bảo đảm công khai và xử lý nghiêm những sai phạm quy hoạch sử dụng đất. Hoàn thiện pháp luật về thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường lao động; nghiên cứu quy định việc bắt buộc đăng kí bất động sản, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản và thanh toán qua tài khoản; xây dựng *Luật Chống rửa tiền*.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Nghiên cứu sửa đổi pháp luật về thanh tra theo hướng phân định rõ thanh tra theo cấp hành chính và thanh tra theo ngành, lĩnh vực. Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang thực hiện chức năng giám sát hành chính và tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ; tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án nhằm kết hợp hoạt động thanh tra hành chính với hoạt động kiểm tra của Đảng. Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanh tra. Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về kiểm toán nhằm phân định phạm vi hoạt động giữa kiểm toán nhà nước và thanh tra tài chính theo hướng kiểm toán nhà nước tập trung vào kiểm toán ngân sách nhà nước. Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; đề cao trách nhiệm của các tổ chức

kiểm toán và kiểm toán viên về tính chính xác, khách quan của các báo cáo kiểm toán. Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho CB,CC làm công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tăng cường chế độ trách nhiệm và tăng mức độ xử lý đối với hành vi tham nhũng của CB,CC trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Tiếp tục kiện toàn các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng: nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách chống tham nhũng quốc gia. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, nghiên cứu việc áp dụng các biện pháp điều tra đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng.

Năm là, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN; tạo điều kiện để nhân dân tham gia vào công tác PCTN. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác PCTN. Phát huy vai trò của báo chí trong công tác PCTN; đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí; xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp vào đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen

thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Sáu là, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế theo dõi, đánh giá tình hình tham nhũng và kết quả PCTN. Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống dữ liệu chung về PCTN đảm bảo tập hợp đầy đủ số liệu và nội dung các vụ việc tham nhũng làm cơ sở cho việc thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo về tình trạng tham nhũng và công tác PCTN. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu về PCTN theo hướng bảo đảm thông tin chính xác, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành. Xây dựng cơ chế công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng, kết quả PCTN của Việt Nam; chủ động công khai các vụ án tham nhũng trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm. Xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đo lường mức độ tham nhũng và kết quả công tác PCTN.

Bảy là, hợp tác quốc tế về PCTN. Hoàn thành việc phê chuẩn và thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa với các tổ chức của Liên hợp quốc, các mối quan hệ đa phương, song phương trong PCTN; gia nhập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các điều ước quốc tế và khu vực có nội dung tiến bộ trong PCTN. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cộng đồng quốc tế và đại diện ngoại giao, các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài về những nỗ lực, kết quả đạt được trong PCTN của Việt Nam... □